

04-01-2021

มอร์นิ่ง มูร์ลี

โอม ชานติ

บัพดาตา

มฤบัน

สาระ: ลูกๆที่แสนหวาน ทำตามคำแนะนำและแนวทางที่สูงส่งของพ่อในทุกย่างก้าว รับฟังเพียง พ่อผู้เดียวเท่านั้นและลูกจะไม่ถูกจุ่มโดยมายา

คำถาม: อะไรคือพื้นฐานของการประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง?

คำตอบ: เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงส่ง จงเฝ้าแต่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อทุก ประการ พื้นที่ที่ลูกๆได้รับคำแนะนำจากพ่อ ยอมรับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่า นั้น

2. ซ้อมแหวะอยู่ในการศึกษาทางจิตนี้ ลูกต้องไม่จดจำคนอื่น เมื่อลูกตายโลกก็ตายไปจาก ลูก และแล้วเมื่อนั้นลูกจะสามารถได้รับสถานภาพที่สูง

เพลง: เมื่อพบท่าน เราได้พบทั้งโลก...

โอมชานติ ลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินเพลงที่ซบร้อมในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบาย ความหมายของเพลงแก่ลูกๆ ลูกๆเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเวลานี้ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัด ของลูกจากพ่อ ไม่มีใครสามารถนำอาณาจักรนั้นไปจากเราได้ หลายคนได้ยึดอาณาจักรของบาร์ต มุสลิม นำเอาไป อังกฤษนำเอาไป ในความเป็นจริงราววันเป็นอันดับแรกที่ได้ยึดอาณาจักรนั้น เพราะพวกเขาทำ ตามการกำหนดของปีศาจ รูปภาพของลิงในรูปของ “อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย อย่า ได้พูดสิ่งที่เลวร้าย” ต้องมีนัยสำคัญบางอย่าง พ่ออธิบาย: ในด้านหนึ่งมีชุมชนที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจของราววัน ที่ไม่รู้จักพ่อ อีกด้านหนึ่งมีลูกๆ ก่อนหน้านั้นลูกก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้เช่นกัน พ่อพูดถึงผู้นี้ด้วยเช่นกันเพราะเขา นั้นได้เคยทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมาย นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา ผู้นี้ในตอนแรกบริสุทธิ์และเวลานี้กลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อรู้จักเขา เวลานี้ลูกต้องไม่ฟังใครอื่นอีกต่อไป พ่อ พูดว่า: พ่อกำลังพูดกับลูกๆ ไซ้ เมื่อลูกพาเพื่อนฝูงและญาติมิตรของลูกมา พ่อก็พูดกับพวกเขาเล็กน้อย สิ่ง แรกคือการกลับมาบริสุทธิ์และแล้วเมื่อนั้นสติปัญญาของลูกจะสามารถซึมซับสิ่งใดก็ได้ กฎของที่นี่เข้มงวดมาก ก่อนหน้านั้นได้มีการบอกลูกว่าลูกต้องอยู่ในบัทตีเป็นเวลา 7 วันและอย่าได้จดจำใครอื่นเลย ลูก ไม่สามารถเขียนจดหมายถึงใครก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ใดก็ตาม ลูกต้องอยู่ในบัทตีตลอดทั้งวัน เวลานี้ลูกศึกษาเล่าเรียนในบัทตี แล้วก็ออกไปภายนอก บางคนก็ประหลาดใจกับความรู้นี้ พวกเขารับฟัง ความรู้นี้และ ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น แต่แล้วมายาก็มาและพวกเขาก็หนีจากไป จุดหมายปลายทางนี้สูงมาก พวกเขาไม่ได้รับฟังพ่อ พ่อพูดว่า: ลูกอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ เหตุใดลูกจึงติดกับในผู้อื่นโดยที่ ไม่ได้ทำอะไร? ซ้อมแหวะตนเองในการศึกษาทางจิตนี้ ลูกไม่ควรจะจดจำใครอื่นเลย เมื่อลูกตายโลกก็ตายไป จากลูก และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ความเพียรพยายามของลูกคือ การเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นนารายณ์ ลูกต้องทำตามคำแนะนำสั่งสอนและแนวทางของพ่อ ในทุกย่างก้าว แต่สิ่งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญเช่นกัน ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการพูดถึงเรื่องนี้เท่านั้น สายใยของความผูกพันยึดมั่นนั้นก็ไม่ค่อยเลย ลูกต้องทำลายความผูกพันยึดมั่นทั้งหมด “ของฉันคือชีพ บาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่น! ฉันได้หลบภัยมาอยู่กับبابาแล้ว ฉันจะไม่มีวันให้ยาพิษ” เมื่อลูกมาหา พระเจ้า มายาก็ไม่ได้ปล่อยลูกไว้ตามลำพัง เธอจะพยายามที่จะทำให้ลูกตกลงมาอย่างมาก หมอสมุนไพรร กล่าวว่เมื่อลูกทานยาชนิดใดชนิดหนึ่งความเจ็บป่วยทั้งหมดจะเกิดขึ้นในตอนแรก ลูกต้องไม่กลัวสิ่งนั้น ก็เป็นเช่นนั้นที่นี้ด้วย มายาจะก่อกวนลูกอย่างมาก และจะนำมาซึ่งความคิดที่มีกิเลสแม้กระทั่งในสภาพ การปลดเกษียณของลูก และความผูกพันยึดมั่นก็จะพัฒนาขึ้น บาบอบอกลูกล่วงหน้าว่าทั้งหมดนี้จะเกิด

ขึ้น การชกมวยกับมายาจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ มายาก็แข็งแรงมากและจะไม่ปล่อยให้ลูก
อยู่คนเดียวตามลำพัง สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน พ่อจะไม่บอกมายาว่าอย่านำความคิดที่มี
กิเลสมาให้ลูก หลายคนเขียนว่า: บาบ่าได้โปรดเมตตา! พ่อจะไม่มีเมตตาต่อใครในลักษณะนั้น ที่นี้
ลูกๆ ต้องทำตามศรัทธา หากพ่อมีความเมตตาแล้วทุกคนก็จะกลายเป็นจักรพรรดิ สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในละคร
ผู้คนเหล่านั้นของทุกศาสนาก็มา ผู้ที่เคยถูกโยกย้ายไปสู่ศาสนาอื่นทั้งหมดจะปรากฏตัว ต้นอ่อนกำลังมี
การเพาะหว่าน สิ่งนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เมื่อมีคนใหม่มา เพียงแต่บอกให้พวกเขาจดจำระลึก
ถึงพ่อ พระเจ้าชีวาพูด กฤษณะไม่ใช่พระเจ้า เขาเวียนไปในวงจรของ 84 ชาติเกิด มีความคิดเห็นและ
เรื่องราวมากมายนับไม่ถ้วน ลูกต้องปลุกฝังสิ่งนี้ในสติปัญญาของลูกเป็นอย่างดี ลูกไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อ
บอกลูกว่าลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร เมื่อวงจรที่แล้วด้วยท่านก็ได้บอกลูก: จดจำพ่อผู้เดียว
เท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ! พิจารณาว่าตนเองนั้นเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งศาสนาทั้งหมดของร่างกายและตาย
ในขณะที่มีชีวิต! จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น! พ่อมาเพื่อประทานหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุก
คน เพียงผู้คนของบาร์ตเท่านั้นที่จะกลับมาสูงส่ง และแล้วพวกเขาก็ใช้ 84 ชาติเกิดและลงมา บอกพวก
เขา: ลูกๆ ผู้คนของบาร์ตกราบไหว้บูชาเทพเหล่านี้ พวกเขาคือใคร? พวกเขาเคยเป็นนายแห่งสวรรค์ใช่
ไหม? เวลานี้พวกเขาอยู่ที่ไหน? ใครใช้ 84 ชาติเกิด? ในยุคทองมีเพียงเทพเหล่านี้เท่านั้น เวลานี้ทุกคน
จะต้องถูกทำลายในสงครามมหากาฬที่ยิ่งใหญ่ เวลานี้ทุกคนไม่บริสุทธิ์และตาโมประธาน พ่อมาและ
เข้ามาในผู้นี้ในชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา เขาคือผู้เลื่อมใสศรัทธาที่สมบูรณ์ เขา
เคยกราบไหว้บูชาหนารายณ์ พ่อเข้ามาในเขาและทำให้เขากลายเป็นหนารายณ์ เวลานี้ลูกต้องทำความเพียร
พยายามเช่นกัน อาณาจักรเทพนี้กำลังมีการก่อตั้งขึ้น ลูกประจำกำลังมีการสร้างขึ้น ที่ด้านบนสุดนั้นคือ
ดอกไม้ที่ไม่มีตัวตนและแล้วก็มีลูกปิดคู่ ทั้งคู่ยืนอยู่ตรงด้านล่างชีพบาบา: บราห์มาพ่อของชาวโลกและส
ร์สวตีแม่ของชาวโลก เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของดินแดนของวิษณุด้วยการทำความเพียร
พยายามนี้ ผู้คนของบาร์ตพูดว่า: บาร์ตเป็นของพวกเรา! ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกกำลังจะกลายเป็นนาย
ของโลก เมื่อเราปกครองอาณาจักร ก็จะไม่มีความเชื่ออื่น ลูกจะไม่พูดว่า: “นี่คืออาณาจักรของฉัน” ไม่มี
อาณาจักรอื่นใดที่นั่น ที่นี้มีมากมาย พวกเขาพูดว่า “ของฉัน” และ “ของเธอ” สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เกิด
ขึ้นที่นั่น ดังนั้นพ่อพูดว่า: ลูกๆ จงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ และบาป
ของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ไม่ใช่ใครบางคนจะนั่งอยู่ข้างหน้าลูกเป็นพิเศษเพื่อนำการฝึกสมาธิและ
ให้ดริชตีแก่ลูก พ่อพูดว่า: จดจำพ่อขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา รักษาซาร์ทของลูก นั่นอยู่
ในการจดจำระลึกถึงตลอดทั้งวันเป็นเวลานานแค่ไหน? ฉันได้พูดคุยกับพ่อหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้า
นานแค่ไหน? วันนี้ฉันนั่งในการจดจำระลึกถึงบาบาหรือไม่? เพียรพยายามกับตนเองด้วยวิธีนี้ ลูกมีความ
รู้ในสติปัญญาของลูก และในกรณีนี้จงอธิบายความรู้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน! มันไม่ได้เข้าไปในสติปัญญา
ของใครว่าต้นธาราคะนั้นคือศตวรรษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกเขาอยู่ที่นี้เป็นเวลาสองถึงสี่ปี แต่หลังจากนั้นเมื่อ
พวกเขาถูกตบตีด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่ของมายา พวกเขาก็ตกลงมา แล้วพวกเขาก็เขียนว่า: บาบ่า ฉันทำให้
ไบหน้าของฉันสกปรก! บาบ่าตอบว่า: ผู้ที่ทำให้ไบหน้าของตนเองสกปรกต้องไม่มาที่นี่เป็นเวลา 12
เดือน ลูกทำสัญญากับพ่อแล้ว แต่ถึงกระนั้นลูกก็ยังตกไปสู่กิเลส อย่าได้มาหาพ่อ! จุดหมายปลายทางนั้น
สูงมาก พ่อมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ลูกๆ มากมายแต่งงานและยังคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ใช่ หาก
เด็กสาวนั้นจะถูกทุบตี ก็จะมีการจัดการแต่งงานที่บริสุทธิ์ให้แก่เธอเพื่อให้เธอได้รับความปลอดภัย ด้วย
เหตุนี้มายาก็จับบางคนด้วยจุมูกของพวกเขา และพวกเขาก็พ่ายแพ้ ผู้หญิงก็พ่ายแพ้อย่างมากเช่นกัน! พ่อ
พูดว่า: ลูกคือสุภนาคา(ปีศาจผู้หญิง) ชื่อเหล่านั้นทั้งหมดอ้างอิงถึงเวลานี้ บาบ่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่มิเกล
สหนึ่งที่นี้ ลูกต้องรับคำแนะนำจากพ่อในทุกย่างก้าว เมื่อลูกอุทิศตนเอง พ่อก็พูดว่า: เวลานี้จงกลายเป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ และเฝ้าแต่ทำตามคำแนะนำของบาบา ต่อเมื่อลูกแสดงซาร์ทของลูกแก่บาบาเท่านั้นที่
ท่านจะสามารถให้คำแนะนำลูกได้ สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างมาก ลูกอาจจะออฟเฟอร์ไบค์ แต่พ่อไม่

ได้รับประทานสิ่งนั้น พ่อคือผู้ให้ อัจชะ

ชั้นเรียนกลางคืน 15/06/68

เมื่อผู้ที่มีหัวใจที่อ่อนแอหวานรำลึกถึงอดีต ความอ่อนแอของหัวใจของเขาก็หวานรำลึกด้วยเช่นกัน และเหตุนี้เองลูกๆจึงถูกทำให้มั่นคงอยู่บนรางของละคร โดยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่มีประโยชน์สูงสุด ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น ถ้าลูกๆ เข้าใจละคร ลูกจะไม่มีความคิดอื่นๆใด เวลานี้ในละครลูกกำลังศึกษาและสอนความรู้ แล้วบทบาทนี้จะจบสิ้นลง ทั้งบทบาทของพ่อและบทบาทของเราจะไม่เหลืออยู่ จะไม่มีบทบาทการให้ของพ่อหรือบทบาทการรับของเรา ดังนั้นทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นบทบาทของเราจะไปอยู่ในโลกใหม่ และบทบาทของบาบาจะอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ม้วนฟิล์มของบทบาทของเราถูกบันทึกไว้ บทบาทของเราเป็นบทบาทของรางวัลของเรา และบทบาทของบาบาคือบทบาทของดินแดนแห่งความสงบ บทบาทของการให้และการรับจะถูกบันทึกไว้ เวลานี้ละครเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นเราจะไปปกครองในอาณาจักรของเรา แล้วบทบาทนี้จะเปลี่ยนไป ความรู้จะหยุดและเราจะกลายเป็นสิ่งนั้น เมื่อบทบาทสมบูรณ์แล้ว จะไม่มีความแตกต่างใดๆคงอยู่ จะไม่มีบทบาทของพ่อและของลูกๆ ผู้นี้รับความรู้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับพ่อนั้นเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่กับพ่อผู้ให้และไม่มีสิ่งใดขาดสำหรับผู้รับ และดังนั้นทั้งสองจึงกลับมาทัดเทียมกันสำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องใช้สติปัญญาที่จะไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ ความเพียรพยายามพิเศษเป็นไปเพื่อการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายน ในการถ่ายทอดสิ่งนั้น มันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่ แต่ก็มีความละเอียดอ่อนมากเมื่ออยู่ในสติปัญญา ภายในลูกรู้ว่ารูปของชีพบาบาคืออะไร ในการอธิบายนี่จะกลายเป็นรูปที่ใหญ่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาสร้างสิ่งยิ่งใหญ่โต ดวงวิญญาณเองนั้นเล็กมาก นี่เป็นความมหัศจรรย์! ลูกจะไปถึงการสิ้นสุดเมื่อใด? ในท้ายที่สุดพวกเขา ก็พูดว่า “ไม่มีที่สิ้นสุด(ไม่รู้จักจบสิ้น)” บาบาได้อธิบายว่าบทบาททั้งหมดถูกบันทึกไว้แล้วในดวงวิญญาณ นี่คือการมหัศจรรย์ ลูกไม่สามารถไปถึงจุดสิ้นสุด ลูกสามารถไปถึงตอนสุดท้ายของวงจรโลกเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง บาบาเป็นผู้เติมไปด้วยความรู้ และเมื่อเรากลับมาเติมเปี่ยมเช่นกัน ก็จะไม่มียะไรให้บรรลือก พ่อเข้ามาในผู้นี้และสอนเรา ท่านเป็นเพียงจุด โดยการมีนิมิตของดวงวิญญาณหรือพระเจ้า ไม่มีความสุขเช่นนั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามที่จะจดจำพ่อ เพราะว่าด้วยสิ่งนี้เท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกปลดเปลื้อง พ่อพูดว่า: ความรู้ที่อยู่ในพ่อจะจบลงและจะจบลงในตัวลูกด้วยเช่นกัน ลูกรับความรู้และกลับมาสูงส่ง ลูกรับทุกสิ่ง อย่างไรก็ตามพ่อก็คือพ่อ ลูกดวงวิญญาณจะอยู่อย่างเป็นดวงวิญญาณ ลูกจะไม่กลายเป็นพ่อ นี่คือการรู้ พ่อคือพ่อและลูกก็คือลูก นี่เป็นเรื่องของการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และเข้าไปสู่ความลึกภายใน ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าทุกคนจะต้องกลับบ้าน ทุกคนกำลังจะกลับไป เพียงดวงวิญญาณเท่านั้นที่จะคงอยู่ ทั้งโลกกำลังจะจบสิ้น ลูกต้องอยู่อย่างไม่หวาดกลัวในสิ่งนี้ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างไม่หวาดกลัว ลูกไม่ควรมิจิตสำนึกของร่างกาย ลูกต้องไปถึงสภาพนั้น พ่อทำให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับท่าน ลูกๆ ก็เฝ้าแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับลูกเช่นกัน ลูกต้องทำความเพียรพยายามเช่นนั้นที่ลูกจะมีการจดจำระลึกถึงเพียงพ่อผู้เดียว ลูกยังคงมีเวลา ลูกต้องข้อมสิ่งนี้อย่างแข็งขันมาก ถ้าลูกไม่ฝึกสิ่งนี้ลูกจะหยุดนิ่ง ชาของลูกจะเริ่มสั่นและจะมีหัวใจล้มเหลวในทันที ใช้เวลาไม่นานสำหรับร่างกายที่ตาไม่ประจักษ์จะมีภาวะหัวใจล้มเหลว ยิ่งลูกกลับมาปราศจากร่างอยู่เรื่อยๆและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งเข้าไปใกล้มากขึ้นเท่านั้น เพียงผู้ที่มีโยคะเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้อย่างไม่หวาดกลัว ลูกได้รับพลังผ่านโยคะและความมั่งคั่งผ่านความรู้ ลูกต้องการพลังและดังนั้น เพื่อที่จะได้รับพลัง เฝ้าแต่จดจำพ่อ บาบาคือศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป ท่านไม่สามารถกลายเป็นคนไข้ได้ พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องรับยาที่ไม่สูญเสียสำหรับตนเองต่อไป พ่อให้สมุนไพรชีวิตเช่นนั้นที่ไม่มีใครเคยล้มป่วย เพียงแค่จดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และลูกจะกลับ

มาบริสุทธิ์ เทพเป็นอิสระจากโรคภัยเสมอและบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกๆ มีศรัทธาว่าลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกทุกๆวงจร พ่อมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกับที่ท่านมาเวลานี้ อะไรก็ตามที่บาบาสอนและอธิบายคือราชาโยคะ ก็ตะลึง เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อแสดงหนทางของความรู้แก่ลูก พ่อมายกระดับลูกด้วยการเก็บลูกขึ้นมาจากกันบั้ง ผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่งคั่งในสติปัญญาจะกลายเป็นลูกปัดของลูกปะคำ ลูกๆ เข้าใจว่าลูกลงมาโดยการทำความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อมาและดลใจลูกให้หารายได้ที่แท้จริง พ่อทางโลกไม่สามารถทำให้ลูกหารายได้เช่นเดียวกับที่พ่อเหนือโลกทำ อัจชะ ราตรีสวัสดิ์และนมัสเตกับลูกๆ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพุดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. มายาจะเข้มแข็งมากและมาอยู่เบื้องหน้าลูก อย่าได้กลัวเธอ กลายเป็นผู้เอาชนะมายา ทำตามศรัทธาในทุกย่างก้าว และมีความเมตตาต่อตนเอง
2. แสดงซาร์ที่แท้จริงของลูกแก่พ่อ อยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝึกฝนที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงขณะที่กำลังเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา

พร: ขอให้ลูกให้นิมิตของมงกุฎแห่งแสงให้กับผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกผ่านรูปของลูกเองและกลายเป็นเทพที่รักเป็นพิเศษ
เมื่อลูกกลายเป็นลูกของพ่อและได้ทำตามสัญญาสำหรับความบริสุทธิ์ลูกจะได้รับมงกุฎแห่งแสงเป็นการตอบแทน มงกุฎที่ประดับเพชรพลอยไม่มีอะไรเทียบได้กับมงกุฎแห่งแสงนี้ ยิ่งลูกปลุกฝังความบริสุทธิ์ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูกอยู่เรื่อยๆมากเท่าไร มงกุฎแห่งแสงก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น และจากนั้นลูกจะได้รับการเปิดเผยในฐานะเทพที่รักเป็นพิเศษเบื้องหน้าผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูก

คติพจน์: อยู่ภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของบัพดาตาเสมอและลูกจะกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรค

*** โอม ขานติ ***